

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

Tên tập thể đề nghị:
BAN GIÁO DỤC TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm tình hình

1.1. Địa điểm, trụ sở văn phòng

Văn phòng của Ban GĐPG TW đặt tại:

+ Chùa Quán Sứ, 73 Phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội;

Điện thoại: 0919750119

+ Thiên viện Quảng Đức, (294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM).

Điện thoại: 0918546276

Email: bangiaoductw@gmail.com

1.2. Quá trình thành lập và phát triển:

Ban Giáo dục Phật giáo Trung Ương (viết tắt là BGĐPG TW) là một trong 6 Ban (Ban Tăng sự, Ban Giáo dục Tăng, Ni, Ban Hướng dẫn Nam Nữ Cư sĩ Phật tử, Ban Hoằng pháp, Ban Nghi lễ, Ban Văn hoá), được thành lập sớm nhất sau Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ nhất vào năm 1981 (với tên gọi là Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương), căn cứ vào điều 21 Chương V của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (tư chính lần thứ VI).

Ban hoạt động theo Nội quy Ban Giáo dục Phật giáo trung ương gồm 8 chương, 46 điều do Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam soạn thảo và tu chỉnh, đã được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Về tổ chức, Ban Giáo dục Trung ương từ khi thành lập Ban đến nay đã trải qua 8 nhiệm kỳ với 2 vị Trưởng lão tiên nhiệm, đảm nhiệm chức năng Trưởng Ban Giáo

dục Tăng Ni Trung ương là nhị vị Trưởng lão Hòa thượng Phó Chủ tịch thường trực HĐTS GHPGVN: Thích Thiện Siêu, và Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện (viên tịch), hiện nay là Thượng Tọa Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch Hội Đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm Trưởng Ban cùng với 99 thành viên.

Thành phần lãnh đạo của Ban GDTN TW: Một Trưởng ban, Một Phó Trưởng ban Thường trực (đặc trách miền Bắc), Một Phó Trưởng ban Thường trực (đặc trách miền Nam), Các Phó Trưởng ban chuyên trách, Một Chánh Thư ký, Các Phó Thư ký, Một Chánh văn phòng (Miền Nam), Một Chánh văn phòng (Miền Bắc), Các phó văn phòng, Các Ủy viên thường trực, Các ủy viên chính thức và dự khuyết.

Trải qua 8 nhiệm kỳ đã và đang hoạt động, đến nay Ban trực tiếp quản lý 63 Ban Giáo dục Phật giáo cấp tỉnh thành, và hệ thống Giáo dục Phật giáo bao gồm 4 Học viện Phật giáo Việt Nam (Học viện PGVN tại Hà Nội, Học viện PGVN tại Huế, Học viện PGVN tại TP. Hồ Chí Minh, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Cần Thơ); 8 lớp Cao đẳng Phật học; 35 trường Trung cấp Phật học.

Hệ thống Giáo dục Phật giáo Việt Nam bao gồm các cơ sở đào tạo giáo dục có chức đào tạo thế hệ trẻ tăng ni với đức trí song toàn để kế thừa và phát triển đạo Phật theo con đường giáo dục Phật giáo, góp phần vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.

1.3. Chức năng và nhiệm vụ:

+ Ban GDPG TW là cơ quan quản lý hành chính cao nhất đối với các hoạt động, giáo dục đào tạo của các trường Phật học trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN).

+ Ban GDPG TW giữ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý các Ban Giáo dục Phật giáo cấp tỉnh, thành các hoạt động giáo dục Phật giáo trong các trường Phật học trên toàn quốc, bao gồm các lớp Sơ cấp, các trường Trung cấp Phật học, trường Cao đẳng Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ.

+ Ban GDPG cấp tỉnh/thành, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban GDPGTW, có trách nhiệm tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động giáo dục Phật giáo trong các trường Phật học trực thuộc.

+ BGDPGTW Quản lý công tác giáo dục và đào tạo các thế hệ Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử (gọi tắt là học viên) về Phật học, khoa học xã hội; có đạo hạnh, trí tuệ và sức khoẻ để phục vụ đạo pháp và dân tộc.

+ BGDPGTW chủ trương mở rộng giao lưu, ký kết hợp tác giáo dục đào tạo với một số trường đại học Phật giáo trên thế giới nhằm trao đổi kinh nghiệm về lãnh vực giáo dục đào tạo giữa học viện và các trường đại học trên thế giới.

+ Tổ chức và tham gia các hội thảo mang tính quốc tế về các lãnh vực: văn hóa, đạo đức, môi trường, giáo dục Phật giáo ở trong nước và nước ngoài; nhằm tạo mối quan hệ ngoại giao, mở rộng giao lưu hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và kiến thức về các truyền thống văn hóa dân tộc, hoàng pháp, giáo dục, tu tập tâm linh, các hoạt động Phật giáo, các vấn đề thời sự,

+ Biên soạn và thẩm định các công trình biên khảo và nghiên cứu Phật học nổi tiếng, v.v. giữa học viện với các trường đại học và các tổ chức Phật giáo các nước trong khu vực và trên thế giới, đưa đến sự thắt chặt mối quan hệ ngoại giao và tình hữu nghị hợp tác giữa học viện với các đại học quốc tế trên thế giới, cũng như giữa đất nước Việt Nam đối với các nước trên thế giới và trong khu vực.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Trong suốt 40 năm hoạt động công tác đào tạo giáo dục, được sự quan tâm hướng dẫn giúp đỡ tận tình của Đảng và Nhà nước, Ban Tôn giáo Chính phủ và Chính quyền các cấp; sự quan tâm và chỉ đạo sâu sắc của chư tôn đức lãnh đạo Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực thi chủ trương đào tăng tài, cung cấp nguồn nhân lực cho Giáo hội và quản lý đào tạo giáo dục Phật giáo mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam giao phó qua các thời kỳ và đạt được thành quả như sau:

1. Về mặt tổ chức:

Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương là cơ quan quản lý hành chính cao nhất đối với các tổ chức giáo dục Phật giáo trong cả nước, hoạt động giáo dục đào tạo của các trường Phật học trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN). Đây là Ban có tính chất chuyên môn và mang tính đặc thù, vì vậy nguồn nhân sự của Ban cũng cần

có chuyên môn hóa, đến nay điểm nổi bật nhất của Ban là kiện toàn không chỉ khung nhân sự điều hành tổ chức mà còn thiết lập các Hội đồng chuyên môn, Hội đồng Khoa học của Ban để định hướng chương trình hoạt động giáo dục và thẩm định Giáo dục Phật giáo Việt Nam, đồng thời các phân ban chuyên môn, và cả Hội Đồng biên soạn sách Giáo khoa và Hội đồng Thẩm định sách Giáo khoa các cấp:

1.1. Hội đồng Tư vấn Giáo dục:

Hội đồng Tư vấn Giáo dục và gồm Chư tôn đức Giáo phẩm cao cấp của GHPGVN, các nhà nghiên cứu có khả năng chuyên môn về giáo dục và Giáo dục Phật giáo.

1.2. Hội đồng khoa học:

Thành viên Hội đồng Khoa học là Chư tôn đức, các nhà khoa học có học hàm, học vị cao và có uy tín kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và nghiên cứu.

1.3. Các Phân ban chuyên môn:

+ Phân ban Sau đại học (Điều hành các vấn đề liên quan chương trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ Phật học).

+ Phân ban Cao đẳng - Đại học (Điều hành các vấn đề liên quan chương trình giáo dục đào tạo Cao đẳng và Cử nhân Phật học).

+ Phân ban Sơ- Trung cấp Phật học (Điều hành các vấn đề liên quan chương trình giáo dục Sơ cấp và Trung cấp Phật học).

+ Phân ban giáo dục Phật giáo Nam tông Khmer (Điều hành các vấn đề liên quan trong chương trình giáo dục đào tạo của các trường và Học viện Phật giáo Nam tông Khmer).

+ Phân ban Giáo dục Phật giáo Nam tông (Điều hành các vấn đề liên quan chương trình đào tạo giáo dục Phật giáo Nam tông).

+ Phân Ban Thanh tra giáo dục Phật giáo (Bắc, Trung, Nam), (Thanh tra các cơ sở giáo dục Phật giáo).

1.4. Hội đồng Biên soạn Sách Giáo khoa các cấp:

Do các vị Học giả, Giáo sư, Tiến sĩ được Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương đề cử.

1.5. Hội đồng Thẩm định Sách Giáo khoa các cấp:

Do các vị Học giả, Giáo sư, Tiến sĩ được Ban Giáo dục Trung ương đề cử.

1.6. Ban Giáo dục Phật giáo cấp Tỉnh/thành:

Hiện có 63 Ban Giáo dục Phật giáo cấp tỉnh thành (không quá 27 thành viên, theo quy định của Giáo Hội) có chức năng Tổ chức điều hành hoạt động GDPG tại các địa phương.

1.7. Hệ thống Giáo dục Phật giáo Việt Nam

+ Hệ thống Giáo dục Phật giáo bao gồm 4 Học viện Phật giáo Việt Nam (Học viện PGVN tại Hà Nội, Học viện PGVN tại Huế, Học viện PGVN tại TP. Hồ Chí Minh, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Cần Thơ), có chức năng đào tạo chương trình Đại học Phật giáo (Cử nhân, Cao đẳng Phật học), và Sau Đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ Phật học)

+ Cao đẳng Phật học có 8 lớp có chức năng đào tạo chương trình Cao đẳng Chuyên khoa và Cao đẳng liên thông)

+ Trung cấp Phật học gồm có 33 trường Trung cấp Phật học trong cả nước có chức năng đào tạo Trung cấp Phật học.

1.8. Ban Bảo trợ - quỹ học bổng Giáo dục Phật giáo: tài trợ cơ sở giáo dục và trao học bổng cho tăng ni sinh nhằm động viên và khích lệ cho các tăng ni sinh nỗ lực phấn đấu học tập, nâng cao phẩm chất đạo hạnh của một tu sĩ Phật giáo dưới mái trường Phật học, hằng năm học viện xét duyệt các tăng ni sinh có học lực xuất sắc, có hạnh kiểm tốt sẽ được cấp học bổng ở tại các cơ sở đào tạo hay đi du học.

2. Công tác đào tạo cung cấp nguồn nhân lực cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam:

Trong vòng 40 năm Ban Giáo dục đã thực hiện và đạt thành tích về công tác giáo dục đào tạo như sau:

- Cả nước có 4 Học viện đào tạo chương trình Cử nhân Phật học và sau Đại học; 8 lớp Cao đẳng Phật học, 33 trường Trung cấp Phật học, và 50 lớp Sơ cấp Phật học. Hiện nay giữa các Học Viện và các Trường Đại học trong nước đã có sự phối hợp đào tạo, Học Viện tại Hà Nội đã liên kết với Trường Đại học Quốc gia Hà Nội mở lớp Hán Nôm, hay Học Viện TP. HCM đã liên kết với Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh mở khóa Sư phạm Giáo dục Mầm non, Y học cổ truyền, tổ chức các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho Tăng Ni, cư sĩ thuộc thành viên Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Ban Giảng huấn các trường. Đồng thời giới thiệu trên 650 Tăng Ni du học tại Ấn Độ, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc, Hoa Kỳ, Nhật Bản... trong số đó có

trên 300 Tăng Ni hoàn tất chương trình Tiến sĩ, Thạc sĩ Phật học tại Ấn Độ, Trung Quốc và các nước đã về nước phục vụ công tác tại các cấp Giáo hội, Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự các tỉnh thành và các cơ sở giáo dục Phật giáo.

- Hoàn tất việc xây dựng và chuyển đổi từ hệ niên chế sang hệ tín chỉ chương trình khung đào tạo các cấp Phật học:

Sơ cấp Phật học (2 năm), Trung cấp Phật học (3 năm), Cao đẳng Phật học (hệ tín chỉ 2 năm), Cử nhân (hệ tín chỉ 4 năm), Thạc sĩ Phật học (hệ tín chỉ 2 – 3 năm), Tiến sĩ Phật học (3 - 5 năm)

- Đặc biệt, ngành Giáo dục Tăng Ni đã thực hiện chủ trương cải cách chương trình giáo dục Phật học các cấp, Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương đã triển khai biên soạn Bộ sách Giáo khoa Phật học căn bản, sẽ được áp dụng vào chương trình giảng dạy tại các Trường Trung cấp Phật học trên cả nước...

2.1. Về đào tạo Sau Đại học:

Lần đầu tiên được Nhà nước và Giáo hội cho phép đào tạo thí điểm vào năm 2012 tại Học viện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đến nay đã chính thức đào tạo chương trình Sau Đại học tại 4 Học viện:

2.1.1. Học viện Phật giáo TP. Hồ Chí Minh:

- Đang đào tạo Khóa I và II có 140 Học viên đang theo chương trình thạc sĩ Phật học.
- Tổ chức chiêu sinh Khóa III vào 15 - 16 tháng 5 năm 2020, có 45/54 thí sinh trúng tuyển, 4 học viên tuyển thẳng. Có 49 học viên theo học.

- Có 59/63 học viên Khóa I bảo vệ thành công thạc sĩ và nhận bằng tốt nghiệp ngày 25/10 năm 2020.

- Có 35/47 học viên bảo vệ đề cương thành công và nhận quyết định thực hiện đề tài thạc sĩ khóa II (2018 - 2020).

- Tuyển sinh thạc sĩ Khóa IV (2021 - 2023) và tiến sĩ Khóa II (2021 – 2024), dự kiến tuyển sinh vào ngày 9/2021.

- Về chương trình đào tạo tiến sĩ, Học viện đang đào tạo chương trình Tiến sĩ Khóa I với 7 Nghiên cứu sinh đang tiếp tục chiêu sinh khóa II.

2.1.2. Học viện Phật giáo tại Hà Nội:

Với hệ Sau Đại học, tháng 10 vừa qua Học viện tổ chức khai giảng Khóa III hệ Sau Đại học, có 41 học viên cao học và 9 NCS làm Tiến sĩ. Trên tinh thần vừa làm vừa rút kinh nghiệm để từng bước hoàn thiện, đến nay các thao tác, qui trình đào tạo cơ bản đã đi vào nề nếp. Học viện hiện đang đào tạo Thạc sĩ có 126 Hv, Tiến sĩ 18 Hv.

Về công tác Nghiên cứu khoa học Học viện đã biên soạn xong, có bản thảo sạch, chuẩn bị in các giáo trình: Kinh Duy Ma Cát, Kinh Pháp Bảo Đàn, Kinh Kim Cương, Luận Đại thừa khởi tín, Luận Trung quán và Giáo trình Hán ngữ cổ đại. Đồng thời, từ đề xuất của các địa phương, Học viện đã làm việc với lãnh đạo huyện Việt Yên (Bắc Giang), giúp đỡ địa phương tổ chức khảo sát nghiên cứu và sẽ tổ chức Hội thảo khoa học về Cụm di tích Bồ Đà - Đền Mẫu. Bên cạnh đó, Học viện, cũng làm việc với Thành ủy, UBND Thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương) chuẩn bị triển khai tổ chức khảo sát nghiên cứu và tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia về cụm di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc - Lục Đầu giang.

2.1.3. Học viện Phật giáo VN tại Huế:

Ngày 13 tháng 6 năm 2020 Hội đồng Điều hành, Hội đồng thi đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ khóa II (đợt 1) niên khóa 2020-2022 cho hai chuyên ngành Hán Nôm Phật học và Văn học Phật giáo.

Kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ Phật học khoá II có 18 Tăng ni thí sinh đăng ký tham dự vào 2 chuyên ngành là: Văn học Phật giáo, và Hán nôm Phật học. Khoá Thạc sĩ Phật học được đào tạo trong 2 năm. Tất cả Tăng ni thí sinh phải tham dự kỳ thi tuyển sinh với 3 môn thi là: Triết học Phật giáo, Sinh cổ ngữ, Lịch sử Phật giáo Ấn Độ - Việt Nam. Ngày 17 tháng 6 năm 2020, Hội đồng thi đã công bố 13 học viên trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh.

Kỳ thi đợt 2 khoá Thạc sĩ sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 12 năm 2020 với hai chuyên ngành Hán Nôm Phật học và Văn học Phật giáo

Nhìn chung, các Học viện đã và đang nỗ lực đào tạo chương trình sau đại học nghiêm túc và đảm bảo chất lượng đầu ra.

2.2. Về đào tạo Cử nhân Phật học tại 4 Học viện:

- Đã đào tạo: Hiện có 12.230 Tăng Ni sinh đã tốt nghiệp hệ cử nhân Phật học (chính quy và từ xa).

- Đang đào tạo:

2.2.1. Học viện PGVN tại Hà Nội:

Đang đào tạo Cao đẳng Khóa V (2018 - 2022) và hệ Cử nhân Khóa VIII (2018 - 2022). Cho đến nay Học viện đã và đang đào tạo các hệ Cao đẳng, Liên thông Cử nhân, Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ. Hiện có 573 Tăng Ni sinh và học viên các hệ: Cao đẳng 41 học viên, Liên thông Cử nhân 85 Hv, Cử nhân 303 Hv, Thạc sĩ 126 Hv, Tiến sĩ 18 Hv.

2.2.2. Học viện PGVN tại Huế:

Đang Khóa IX có 180 Tăng Ni sinh đang học năm thứ ba. Khóa X có 180 Tăng Ni sinh đang theo học năm thứ 2, khoá XI có 187 Tăng Ni thí sinh theo học.

2.2.3. Học viện PGVN tại TP. Hồ Chí Minh:

Đang đào tạo Cử nhân hệ chính quy có 1363 TNS theo học, trong đó Khóa XIII có 328, Khóa XIV có 481 TNS và Khóa XV có 554 TNS; Cử nhân Từ xa có 650 học viên, trong đó khóa V có 270 học viên, khóa VI có 380 học viên. Liên kết đào tạo Cao đẳng với Trường TCPH Bà Rịa - Vũng Tàu có 26 TNS theo học; TCPH Tiền Giang có 2 khóa: Khóa II: 22 TNS và Khóa III: 29 TNS. Riêng ở Học viện có 113 TNS học Cao đẳng.

2.2.4. Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Tp. Cần Thơ:

Đang đào tạo Khóa II có 30 Tăng sinh theo học.

2.3. Về đào tạo Cao đẳng Phật học:

- Đã đào tạo: 1.056 Tăng Ni sinh.

- Đang đào tạo: Các lớp Cao đẳng Phật học Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Quảng Nam... tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo. Các Lớp cao đẳng Liên thông đang được đào tạo tại Học viện PGVN tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và ở Cần Thơ và Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, khoảng 1050 Tăng Ni sinh.

2.4. Về đào tạo Trung cấp Phật học:

- Đã đào tạo: 8.315 Tăng Ni sinh.

- Đang đào tạo: 3.611 Tăng Ni sinh.

2.5. Về thành tích Trung cấp Pali:

- Đã đào tạo: 2700 Tăng sinh,
- Đang đào tạo: 2195 Tăng sinh

Hiện Trường Trung cấp Pali Nam bộ tại tỉnh Sóc Trăng, mở các lớp Vini, Pali Trung cấp, Sơ cấp, Khmer ngữ và bổ túc văn hóa cấp 1, 2, 3; lớp dạy Anh văn, tin học cho Chư Tăng Phật giáo Nam tông Khmer và thanh thiếu niên đồng bào Khmer. Bên cạnh đó, các lớp dạy thiền cho chư Tăng, tu nữ và Phật tử cũng được tổ chức. Ngoài ra, một số Chư Tăng Phật giáo Nam tông Khmer đang theo học các Trường Đại học, Cao đẳng tại Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Trà Vinh với các chuyên ngành như: Luật, công nghệ thông tin, kế toán, du lịch, Anh văn, trường Chính trị, điêu khắc gỗ v.v...

2.6. Về thành tích đào tạo Sơ cấp Phật học: Có 50 Lớp Sơ cấp Phật học:

- Đã đào tạo: 5.500 Tăng Ni sinh.
- Đang đào tạo: 3.500 Tăng Ni sinh.

2.7. Về thành tích đào tạo Tăng Ni sinh du học nước ngoài:

Ban và các Học viện đã giới thiệu hơn 650 tăng ni sinh du học chương trình thạc sĩ và Tiến sĩ Phật học tại các nước như: Ấn Độ, Trung Quốc, Myanmar, Sri-Lanka, Thái Lan, Pháp, Nhật, Mỹ, Úc và Đài Loan, v..v. Hiện nay, có trên 300 tăng ni tốt nghiệp Tiến sĩ và Thạc sĩ chuyên ngành Phật học cũng như các ngành khác đã trở về nước cùng với các tăng ni các khóa đang tham gia giảng dạy tại các học viện và các trường Phật học trên toàn quốc; đặc biệt là tham gia công tác Phật sự cho các cấp GHPGVN. Đa số các Tăng Ni tốt nghiệp khóa I, II, III, IV đã và đang tham gia giữ các chức vụ quan trọng trong Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và Hội đồng Trị sự GHPGVN, các Ban/Viện Trung ương Giáo hội và các Ban Trị sự các tỉnh/thành trên toàn quốc; đặc biệt một số tăng ni tham gia là đại biểu Quốc hội (như Ni sư Tiến sĩ Thích nữ Tín Liên, khóa I); là đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh/thành (như: Thượng tọa Tiến sĩ Thích Bửu Chánh; Thượng tọa Thạc sĩ Thích Thọ Lạc và Thượng tọa Thích Thanh Phong, ... thuộc khóa II, TT. Thích Thiện quý khóa III) và rất nhiều tăng ni tham gia Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

3. Biên soạn và ấn hành bộ sách Giáo khoa Trung cấp Phật học

Đây là thành tích đáng ghi nhận về chuyên môn Giáo dục Phật giáo Việt Nam, lần đầu tiên trong lịch sử Giáo dục Phật giáo Việt Nam có bộ sách Giáo khoa Phật học thống nhất chương trình được biên soạn có hệ thống từ Trung cấp Phật học, làm nền tảng cho Cao đẳng, Cử nhân Phật học. Đây là bộ sách được trải qua quá trình nhiều cuộc hội thảo chuyên đề của toàn Ban và các nhà Khoa học, giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành, các Ban Giám hiệu, ban giáo thọ góp ý. Hiện nay đã ấn hành và phát cho tặng ni sinh rộng rãi gần 22 đầu sách trên tổng số 33 đầu sách đã đang nghiệm thu. Mỗi đầu sách in trên 10.000 cuốn.

Các giáo trình sách tham khảo chương trình Đại học và Sau Đại học cũng được Ban lưu tâm mời gọi các chư Tôn đức Học giả, giáo sư, Tiến sĩ các Học viện và trường Đại học biên soạn theo Khung chương trình đào tạo các cấp do Ban Giáo dục Trung ương đã soạn thảo và thông qua.

4. Ký hợp tác đào tạo với các trường đại học Phật giáo trên thế giới:

Trong nhiều năm qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương các Học viện đã chính thức liên kết đào tạo với một số đại học danh tiếng ở nước ngoài như: đại học Nalanda và Trung tâm Phật học K.J. Somaiya (Ấn Độ), đại học Mahachulalongkorn (Thái Lan), đại học Sư phạm Phúc Kiến, đại học Sư phạm Hoa Trung và đại học Liên Hợp Bắc Kinh (Trung Quốc), đại học Phật Quang Sơn (Đài Loan) v.v....

Đặc biệt, Học viện PGVN tại TP. Hồ Chí Minh đã trao bằng Tiến sĩ danh dự cho một số giáo sư và Tăng thống Phật giáo nổi tiếng cũng như các nhà lãnh đạo tối cao của Phật giáo trên thế giới, đã có công đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục Phật giáo và lãnh đạo Phật giáo trong nhiều năm qua tại các buổi lễ tốt nghiệp của học viện. Thông qua chương trình liên kết đào tạo và ngoại giao này, nhiều giáo sư, tiến sĩ, học giả có tầm quyền trong lãnh vực nghiên cứu học thuật và giáo dục trong cũng như ngoài nước đã đến giảng dạy tại học viện chúng ta trong những khóa học vừa qua. Việc làm này thực sự đã nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín cho giáo dục Phật giáo Việt Nam, đồng thời mở rộng mối quan hệ với các nước trên thế giới.

5. Hỗ trợ công tác đối ngoại cho GHPGVN về ngoại giao và học thuật chuyên môn:

Dưới sự chỉ đạo của Trung ương GHPGVN và sự lãnh đạo của Thượng tọa Trưởng Ban Thích Thanh Quyết, Ban Giáo dục Trung ương đã tham gia và hỗ trợ cho GHPGVN tổ chức thành công 04 sự kiện lớn quốc tế như: 03 lần Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và 01 lần Hội nghị Nữ giới Phật giáo Quốc tế Sakyadhita (*the Sakyadhita International Conference on Buddhist Women*) với các thông tin chi tiết như sau:

- **Năm 2008:** Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hợp Quốc được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam, do Thủ tướng Chính phủ đăng cai tổ chức và GHPGVN thực hiện từ ngày 13-17 tháng 5 năm 2008 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình - thủ đô Hà Nội, cùng với sự tham dự của 570 phái đoàn đến từ 81 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên thế giới, với khoảng 2.000 đại biểu quốc tế và 1.500 đại biểu trong nước.

- **Năm 2009:** Được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ và Trung ương GHPGVN, Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN lần đầu tiên đã chính thức đăng cai tổ chức Hội nghị Nữ giới Phật giáo Quốc tế Sakyadhita lần thứ XI tại Việt Nam từ ngày 28 tháng 12 năm 2009 đến ngày 3 tháng 1 năm 2010 tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, TP.HCM với sự tham dự của 380 đại biểu quốc tế và 1.500 đại biểu Việt Nam từ 37 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên thế giới.

- **Năm 2014:** Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hợp Quốc được tổ chức lần thứ II tại Việt Nam, dưới sự chấp thuận và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, GHPGVN đã quyết tâm đăng cai tổ chức từ ngày 8-10 tháng 5 năm 2014 tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình với sự tham dự của 10.000 đại biểu, trong đó có 2.000 đại biểu quốc tế đến từ 95 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên thế giới.

- **Năm 2019:** GHPGVN đã tiếp tục đăng cai tổ chức Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hợp Quốc lần thứ III vào 12-14 tháng 5 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam với sự tham dự của 570 phái đoàn bao gồm

1.650 đại biểu quốc tế đến từ 112 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên thế giới, 4.050 đại biểu trong nước cùng với 20.000 Phật tử trong và ngoài nước đồng trở về tham dự lễ hội.

Với những sự kiện quan trọng như trên, Ban đã tích cực tham gia và hỗ trợ nhiệt tình cho Chính phủ và GHPGVN trong công tác tổ chức các sự kiện với nhiều vai trò và đảm trách các công việc như sau: tham gia là thành viên của Ban Tổ chức và Ban Thư ký Đại lễ; viết bài tham luận và dịch thuật các bài tham luận của hội nghị; phối hợp chỉ đạo và hướng dẫn cho các tình nguyện viên phục vụ tốt hội nghị; kết nối, trao đổi và liên lạc thông tin qua các văn bản, thư từ của đại diện các phái đoàn quốc tế trên các trang mạng thư điện tử, v..v; tham dự và hỗ trợ làm việc trong các phiên họp giữa Chính phủ, các Bộ/ban ngành chính quyền các cấp và GHPGVN đối với Ban Tổ chức IOC quốc tế và Ban Tổ chức Đại lễ Phật Đản Vesak Liên hợp Quốc; tham gia đón tiếp và phục vụ các phái đoàn quốc tế tại sân bay, khách sạn và nơi tổ chức hội nghị.

Nhìn chung, 04 sự kiện lớn của Phật giáo như được trình bày ở trên đã mang lại niềm đại hoan hỷ, đại thành công và đã gây ấn tượng rất sâu sắc, vô cùng tốt đẹp và đầy cảm phục của hàng vạn người dân Việt Nam (nói chung) và hàng ngàn đại biểu của các nước Phật giáo cũng như các tổ chức Phật giáo trên thế giới (nói riêng) đối với đất nước, dân tộc Việt Nam và GHPGVN.

- Ban đã chỉ đạo và giao cho các Học viện chủ động phối hợp với trường đại học Mahachulalongkorn tại Vương quốc Thái Lan và các trường đại học trong nước tổ chức nhiều lần hội thảo quốc tế tại Học viện Phật giáo Việt Nam Tp.HCM thuộc cơ sở I (số 750, Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP.HCM), với sự tham dự của các học giả nổi tiếng từ các trường đại học trong nước, các trường đại học và các tổ chức Phật giáo quốc tế đến từ các quốc gia và các vùng lãnh thổ trên thế giới. Thông qua các lần tổ chức Hội thảo, kết quả đem lại đã nâng tầm vị thế học thuật của Giáo hội PGVN, nhất là đã tạo cho các học giả nước ngoài nhiều ấn tượng tốt đẹp, lòng cảm phục và sâu sắc về đất nước và con người Việt Nam.

- Đồng thời TT. Trưởng Ban và các thành viên của Ban đã tích cực tham gia viết bài tham luận và dự hội thảo tại các nước Phật giáo thân hữu và các trường Đại học Phật giáo như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Ấn Độ, Campuchia, Lào....để trao đổi học thuật.

- Bên cạnh đó còn tổ chức các Hội thảo chuyên đề về Giáo dục Phật giáo và Giáo dục Phật giáo Việt Nam tại 4 Học viện như: Hội thảo khoa học Giáo dục Phật giáo Việt Nam: Truyền thống và hiện đại tổ chức tại Học viện Phật giáo Việt tại Hà Nội; Hội Thảo Giáo Dục Trung Cấp Phật Học: Hiện Trạng Và Giải Pháp, Tổ chức các khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm ngắn hạn, Chương trình biên soạn sách Giáo khoa.

- Tổ chức Hội thảo về Tư tưởng văn hóa Trần Nhân Tông

- Trần Nhân Tông với Thiền Phái Trúc Lâm

- Ni giới Việt Nam

- Và Các hội thảo chủ đề về Phật giáo Việt Nam đã thu hút các giới học giả, giáo sư, Tiến sĩ và Chư Tôn đức tham gia có tầm ảnh hưởng lớn trong nước và khu vực.

6. Thăm và làm việc, tọa đàm với các cơ sở đào tạo Giáo dục Phật giáo

Thực hiện chương trình trọng điểm của từng Nhiệm kỳ của Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, là Ban Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương GHPVN đã thực hiện chương trình thăm viếng và làm việc, tọa đàm chia sẻ công tác giáo dục Phật giáo gồm 4 Học viện và 35 trường Trung cấp Phật học vào năm 2016 và đặc biệt vào năm 2020 Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương đã đến thăm các cơ sở giáo dục và đào tạo tại miền Trung để khắc phục lũ lụt và chỉ đạo công tác giáo dục, cụ thể: Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, Trường Trung cấp Phật học Thừa Thiên Huế, Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng, Trường Trung cấp Phật học Quảng Nam và Trường Trung cấp Phật học Quảng Ngãi do Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư và Nhị vị Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương dẫn đầu cùng với các Thành viên Thường trực của Ban.

7. Tham gia công tác từ thiện và an sinh xã hội

- Thực hiện chương trình trọng điểm của Nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) của Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Ban Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương GHPVN đã thành lập phái Đoàn do Thượng tọa Thích Thanh Quyết Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư dẫn đầu, và TT. Thích Phước Đạt, Thích Nguyên

Thành - Phó Trưởng ban kiêm Chánh, Phó thư ký Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương cùng với các Thành viên Thường trực của Ban thực hiện chương trình thăm viếng và làm việc đồng thời chia sẻ công tác khắc phục thiên tai bão lụt vừa qua tại các cơ sở giáo dục và đào tạo tại miền Trung từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 11 năm 2020. Cụ thể, tại mỗi cơ sở sau khi trao đổi, định hướng về công tác giáo dục đào tạo sắp tới, Đoàn đã trao quà và hỷ cúng cho Hội đồng Điều hành Học viện Huế và các Ban Giám hiệu như sau:

- Tại Học viện PGVN tại Huế, phái Đoàn hỷ cúng 200 triệu (Đoàn hỷ cúng 100 triệu và Phật tử theo Đoàn hỷ cúng 100 triệu)

- Tại Trường Trung cấp Phật học Thừa Thiên Huế, phái Đoàn hỷ cúng 100 triệu.

- Tại Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng phái Đoàn hỷ cúng 100 triệu.

- Tại Trường Trung cấp Quảng Nam phái Đoàn hỷ cúng 300 triệu.

- Tại Trung Cấp Phật học Quảng Ngãi phái Đoàn 300 triệu.

- Trước đó, vào ngày 22 tháng 11 năm 2020, phái Đoàn Ban Giáo dục đã đến cứu trợ bão lụt cho đồng bào tại tỉnh Quảng Bình 160 triệu, tỉnh Quảng Trị 840 triệu đồng.

Như vậy, tổng chi phí phái Đoàn hỷ cúng cho công tác khắc phục thiên tai bão lụt nói trên là: **1 tỷ chín trăm triệu.**

Ngoài việc điều hành và tổ chức đào tạo giáo dục nguồn nhân lực trẻ tăng ni sinh có tài đức cho GHPGVN, Ban Giáo dục đã tổ chức và hướng dẫn các cơ sở đào tạo chú trọng Công tác xã hội, từ thiện an sinh xã hội. Tại Học viện Phật giáo TP. HCM cũng tham gia công tác từ thiện và an sinh xã hội với tổng số tiền là 3.073.400.000đ. (bao gồm công tác Phòng chống HIV/AIDS TP HCM, thăm các bệnh nhân ở các bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Nhiệt đới, Bệnh viện Nhân Ái Bình Phước- Thị Trấn Linh Xuân, Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội Phú Nghĩa, xây dựng 10 cây cầu dân sinh với số tiền tại 3 tỉnh: Bạc Liêu, Sóc Trăng và Bến Tre, Hỗ trợ cho các nạn nhân bị chất độc Da Cam và cứu trợ cho các đồng bào bị thiên tai lũ lụt tại tỉnh Quảng Trị, Bến Tre, Bạc Liêu và Sóc Trăng với số tiền là, Cứu trợ lũ lụt cho đồng bào miền Trung vào năm 2020).

Học Viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, tại Hà Nội và Học viện Nam tông Khmer cũng cứu trợ gần 5 tỷ đồng trong các đợt thiên tai lũ lụt vừa qua. Các cơ sở Giáo dục Phật giáo đã Tổ chức Hiến máu nhân đạo tại các Học viện, ủng hộ quỹ vắc xin, tham gia tình nguyện chống Dịch Covid 19.

Ngoài ra, các thành viên của Ban GDPGTW, Hội đồng Điều hành các Học viện, các Trường Trung cấp trong cả nước cùng các tăng ni sinh viên tham gia các buổi lễ cầu siêu do Trung ương GHPGVN và Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức hàng năm nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc, các nạn nhân bị tai nạn giao thông, v.v. Tất cả luôn phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, thiết thân cùng xã hội, hiện hữu trong lòng dân tộc, quyết tâm giữ vững tinh thần độc lập dân tộc, phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật; đồng thời, để phát huy vai trò thành viên trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện hữu hiệu theo phương châm hoạt động của Giáo hội "*Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội*".

8. Xây dựng mới các cơ sở giáo dục đào tạo:

Trước bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, nền giáo dục Việt Nam đang có những bước chuyển mình trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần phát triển đất nước. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước và sự chỉ đạo của Giáo hội Trung ương, Ban Giáo dục Trung ương đã hoàn tất các thủ tục và chỉ đạo trực tiếp xây dựng các cơ sở đào tạo mới hoàn toàn nhằm thực hiện một nền giáo dục Phật giáo đảm bảo nhu cầu tu học đúng thiên môn, vừa đảm bảo tính chất giáo dục học đường hiện đại.

Hiện 4 Học viện đều đã hoàn tất xây dựng Giai đoạn 1 đầy đủ quy mô xứng đáng là những Đại học Phật giáo tiêu biểu trong khu vực, diện tích mỗi Học viện trên 20 héc ta, đáp ứng nhu cầu tu học nội trú 100%, các tòa nhà Học đường với trang thiết bị học đường hiện đại, Khu cư xá rộng rãi, tòa nhà thư viện lớn, khu thể thao, khu vườn sinh thái ... Hệ thống 35 trường Trung cấp và Cao đẳng của cả nước cũng được xây dựng mới và cơ sở độc lập, không như trước đây Trường Trung cấp hầu như mượn cơ sở của chùa.

9. Hình thành thư viện:

Các cơ sở đào tạo của Ban Giáo Phật giáo đều chủ trương xây dựng hệ thống thư viện để cung cấp nguồn tri thức cho sinh viên như là vị thầy hướng dẫn thứ hai của người học đạo.

Các Học viện đều có Thư viện trưởng và đầu tư ngân sách xây dựng tòa Thư viện và sách nghiên cứu và chuyên môn hàng chục tỷ đồng. Hiện nay, mỗi thư viện của mỗi Học viện đã có 30.000 quyển sách, 15.000 tựa sách. Ngoài ra còn có hệ thống sách đọc điện tử Phật học.

Các Học viện còn chủ động đã kết nối với các nhà xuất bản nước ngoài để thỉnh sách Phật học bằng tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Phạn, tiếng Pa li nhằm giúp cho các tăng ni sinh có đầy đủ cơ sở dữ liệu trong việc học tập, nghiên cứu kiến thức Phật học và nâng cao trình độ tiếng anh theo nhu cầu. Các Trường Trung cấp cũng xây dựng Phòng đọc sách cho các Tăng Ni sinh với hàng nghìn đầu sách.

10. Tổ chức Nội trú cho tăng ni sinh cả hệ thống giáo dục Phật giáo (miễn phí)

Để nâng cao chất lượng đào tạo kiến thức Phật học và đạo hạnh cho các Tăng Ni sinh trong việc tu học, học viện đã tổ chức lối sống tu học nội trú khép kín cho các Tăng Ni sinh trong thời gian 04 năm học tập. Nếu mỗi tăng ni sinh nội trú được huấn luyện đào tạo tốt về phần trí thức và đạo hạnh sẽ dần thân vào xã hội, tham gia công tác từ thiện xã hội như: giúp đỡ những người tàn tật và người già neo đơn; hướng dẫn mọi người tránh ác làm thiện, bảo vệ môi trường; ... Tất cả những việc làm như trên sẽ đóng góp một phần cho sự phát triển xã hội ngày càng ổn định, đạo đức con người ngày một tăng trưởng, cuộc sống người dân luôn mãi bình yên, an lạc và hạnh phúc. Chính vì tầm quan trọng của việc nội trú tu học của tăng ni sinh, các cơ sở giáo dục Phật giáo đến nay hầu như trên cả nước đã quyết định miễn phí 100% cho tất cả tăng ni sinh nội trú bao gồm: tiền học phí, chỗ ở, ăn uống, thuốc men, và các chi phí khác, v.v.. Nói tóm lại, trong suốt 40 năm hoạt động công tác đào tạo giáo dục, Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà GHPGVN giao phó, đạt kết quả tốt đẹp trong công tác đào tạo nguồn năng lực trẻ tăng ni và sinh viên cho GHPGVN nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung; mở rộng quan hệ quốc tế với các trường đại học và các tổ chức Phật giáo trên thế giới trong lãnh vực học thuật; đặc biệt mở rộng, phát triển và xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo mới xứng tầm một trường đại học có tầm cỡ quốc tế trong phương diện ngoại giao về giáo dục và học thuật, .v..v. Nhất là công

tác tham gia khối đại đoàn kết toàn dân tộc được biểu hiện qua các mặt thực tế như: giáo dục, học thuật, tham gia công tác từ thiện và an sinh xã hội.

Trong suốt 40 năm qua, được sự quan tâm hướng dẫn giúp đỡ tận tình của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ; Chính quyền cùng các Sở/ban ngành các cấp và địa phương sở tại; sự quan tâm và chỉ đạo sâu sắc của chư tôn đức lãnh đạo Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; sự hợp tác nhiệt tình của các Ban Trị sự/Ban giáo dục GHPGVN 63 tỉnh/thành trên cả nước; cùng với sự ủng hộ, bảo trợ cúng dường của quý tăng ni và Phật tử trong và ngoài nước, Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương đã không ngừng nỗ lực thực thi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà GHPGVN giao phó, đạt kết quả tốt đẹp trong công tác đào tạo nguồn năng lực cho GHPGVN; mở rộng quan hệ quốc tế với các trường đại học và các tổ chức Phật giáo trên thế giới trong lĩnh vực học thuật; đặc biệt mở rộng, phát triển và xây dựng cơ sở mới ở 4 Học viện xứng tầm một trường đại học có tầm cỡ quốc tế, cũng như các cơ sở mới của các Trường Trung cấp Phật học trong cả nước được xây dựng chứng minh cho hướng đi phát triển của ngành Giáo dục Phật giáo.v.v.

Việc Biên soạn thành công Bộ sách Giáo khoa Trung cấp Phật học và ấn hành ứng dụng công tác giảng dạy trong các trường là một thành công lớn cho nền giáo dục Phật giáo Việt Nam. Công tác tổ chức nội trú 100% và miễn phí hoàn toàn cho sinh viên tại các cơ sở đào tạo là một nỗ lực lớn của toàn ngành Giáo dục Phật giáo. Nhất là công tác tham gia khối đại đoàn kết toàn dân tộc được biểu hiện qua các mặt như: giáo dục, học thuật, tham gia công tác từ thiện và an sinh xã hội. Từ những việc làm có ý nghĩa nêu trên, Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương đã vinh dự đón nhận rất nhiều Bằng Tuyên Dương Công Đức của GHPGVN và Thủ tướng Chính phủ qua các kỳ Vesak hay tổng kết của Nhiệm kỳ.

Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương rất mong chư tôn Thiên đức lãnh đạo Trung ương GHPGVN, Ban Tôn giáo Chính phủ, Chính quyền và các Sở Ban Ngành luôn quan tâm hỗ trợ và tạo mọi thuận duyên cho việc hoàn thành các trách nhiệm, Phật sự hàng đầu là Giáo dục đào tạo mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam giao phó.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

Năm	Hình thức khen thưởng	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2011	Bằng khen	Số: 1968/QĐ/TTg ngày 4/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCNVN
2015	Giấy khen	Số 237/QĐ-TGCP ngày 26/6/2015 của Ban Tôn giáo Chính phủ.
2017	Bằng khen	Số 1848/QĐ-TTg, ngày 20/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCNVN

Và nhiều Bằng Tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

IV. KỶ LUẬT: Không

**XÁC NHẬN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH**



Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

**TM. BAN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO
TRƯỞNG BAN**

Hòa thượng Thích Thanh Quyết

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỜNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA
Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

- Tên đơn vị: Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
- Địa điểm trụ sở: Thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0982760624
- Địa chỉ trang điện tử: <https://www.hoangphaponline.com>
- Quá trình thành lập và phát triển: Ban Hoằng Pháp Trung ương GHPGVN được thành lập 4 - 7.11.1981 tại Chùa Quán Sứ, từ đó được duy trì và phát triển cho đến ngày nay.
- Cơ cấu tổ chức: Ban Hoằng pháp Trung ương là một trong 13 Ban ngành viện Trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam được quy định tại Điều 25 Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chính lần VI, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ (2017-2022), Hiến chương đã được Nhà nước phê duyệt.
- Chức năng, nhiệm vụ; Ban Hoằng pháp có chức năng, nhiệm vụ là tổ chức biên soạn những bài giảng cho các ngày lễ lớn; biên soạn chương trình học giáo lý cho Phật tử; tổ chức các khóa, lớp đào tạo giảng sư của Ban Hoằng pháp; mở khóa tập huấn Hoằng pháp cho giảng sư, Phật tử; điều phối, phân bổ giảng sư thuyết giảng Phật pháp trong phạm vi trong nước và ngoài nước.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Một số thành tích chung đã đạt được trong 10 năm qua

- Đã đào tạo được 9 khóa và hơn 1,300 vị Giảng sư đã tốt nghiệp phục vụ tại các tỉnh thành trong cả nước và đang tiếp tục đào tạo 3 khóa Trung và cao

cấp giảng sư tại 2 cơ sở Chùa Hòa Khánh TP Hồ Chí Minh và chùa Vạn Phúc, Thành phố Hà Nội.

- Đã tổ chức 15 lần Hội thảo Toàn quốc cũng như khu vực và tập huấn cho trên 40.000 Phật tử hoằng pháp viên.

- Đã tổ chức thuyết giảng hàng ngàn chương trình Online cho Phật tử.

- Luôn thực hiện theo phương châm: “Đạo Pháp - Dân tộc - Xã hội Chủ nghĩa” với phương châm: “Trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội”

2. Một số thành tích cụ thể

Đất nước đang trên đà hội nhập và phát triển một cách toàn diện như kinh tế, chính trị, an ninh-quốc phòng, văn hóa, giáo dục... Trong xu thế toàn cầu hóa và trên tiến trình hội nhập của đất nước, với tinh thần tùy duyên của đạo Phật, Phật giáo đã hòa nhập vào đời sống xã hội bằng con đường hoằng pháp ngày một lớn mạnh và thành công tốt đẹp.

Hoằng pháp là một trong những ngành có thế mạnh đối với các hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Với một thế hệ Hoằng pháp trẻ, năng động, sáng tạo và nhiệt huyết, trong suốt gần 2 nhiệm kỳ qua, Ban Hoằng pháp Trung ương và địa phương đã thực hiện thành tựu một số công tác trọng tâm, góp phần hoàn thiện chương trình hoạt động của Ban Hoằng pháp Trung ương trong thời gian qua.

Tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII - VIII, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự được tái suy cử chức vụ Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương nhiệm kỳ VII (2012 - 2017) và nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022).

2.1. Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham gia và tổ chức các Phật sự của Giáo hội.

Nhân Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc (Vesak), chư tôn đức Ban Hoằng pháp Trung ương được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương phân công tham gia phái đoàn tham dự đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc tại Thái Lan

vào các năm 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Năm 2014, Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc (Vesak) PL. 2558 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức tại trung tâm cố đô Hoa Lư chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có bài về ý nghĩa Phật đản PL. 2558 với chủ đề: “Phật giáo và mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc”. Tại phiên khai mạc hội trường chính Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương trình bày bài tham luận “Thế giới chỉ có hòa bình nếu...” cùng với HT. Thích Giác Toàn, Hòa thượng Quang Nhuận, TT. Thích Bửu Chánh, TT. Thích Chân Tính cũng có buổi thuyết giảng tại Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc (vesak). Những đóng góp của Ban Hoằng Pháp qua bài tham luận đã thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình của tăng, ni, Phật giáo nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung, với mong muốn thế giới hòa bình, đoàn kết.

Ban Hoằng Pháp cũng đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Trí Quảng nguyên Trưởng Ban Hoằng Pháp cùng Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương đã có 2 thời giảng tại buổi lễ, với chủ đề “Phật giáo và mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc”, đó là 8 mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ mà Việt Nam đã ký cam kết với Liên Hợp Quốc gồm: Xóa bỏ tình trạng nghèo đói cùng cực và thiếu đói; Phổ cập giáo dục tiểu học; Bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ; Giảm tử vong ở trẻ em; Tăng cường sức khỏe bà mẹ; Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh dịch nguy hiểm; Đảm bảo bền vững môi trường; Thiết lập mối quan hệ đối tác toàn cầu vì mục đích phát triển, với các bài thuyết giảng đã cho thấy trách nhiệm của Giáo hội cùng với Nhà nước Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu Thiên Niên kỷ của Liên Hợp quốc, trong đó Phật giáo đã tham gia cùng với Nhà nước xóa bỏ dần tình trạng đói nghèo thông qua các chương trình từ thiện xã hội, tham gia lĩnh vực giáo dục ở bậc mầm non,...

Trước ngày chính thức khai mạc đại lễ, tại các phiên hội thảo tiếng Việt về các chủ đề Phật đản, HT Thích Tấn Đạt Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng

pháp Trung ương, HT. Thích Huệ Thông Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký ban Hoằng pháp Trung ương (lúc bấy giờ) được mời tham gia chủ tọa 2 phiên hội thảo về môi trường và hòa bình. Các thành viên Ban Hoằng pháp Trung ương, tỉnh, thành, quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã tham gia công tác thuyết giảng tại các Lễ đài tập trung, từ ngày mùng 8 đến tối ngày rằm tháng 4 âm lịch. Tại mỗi điểm giảng, có từ vài trăm đến vài ngàn Tăng Ni, Phật tử tham dự.

Đồng thời, thể hiện tinh thần tri ân của người con Phật, là đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, nhân mùa Đại Lễ Phật đản PL. 2558, các thành viên Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Hoằng pháp Tỉnh, Thành cùng với Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đều đặt vòng hoa tưởng niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; và thực hiện công tác đền ân đáp nghĩa, tặng quà cho các bà Mẹ Việt Nam anh hùng, con em gia đình thương binh liệt sĩ, chăm lo cho người nghèo... thể hiện tinh thần từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha của đạo Phật.

2.2. Ban Hoằng Pháp Trung ương Tổ chức các Sự Kiện

Hàng năm, vào ngày 20.12.AL, Ban Hoằng Pháp Trung ương GHPGVN, đều tổ chức lễ Hạp mặt truyền thống ngành Hoằng pháp đồng thời là lễ tưởng niệm cố Hòa Thượng thượng Thiện hạ Hoa, nguyên Viện trưởng Viện hóa đạo GHPGVNTN, cùng chư tôn đức ngành Hoằng pháp, tại Tổ đình Ấn Quang, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

- Được sự cho phép của Trung ương Giáo hội và Ban Tôn giáo Chính phủ, và chính quyền các Ban ngành Thành phố Hải phòng, Ban Hoằng Pháp Trung ương đã tổ chức khóa Tập huấn Hoằng pháp viên vào ngày 24 - 28/ 8/ Giáp Ngọ tại thị xã Đồ Sơn, thành phố Hải phòng cho 300 tăng, ni và hơn 3000 Phật tử tham dự.

- Được sự cho phép của Hội đồng Trị sự và Ban Tôn giáo Chính phủ, chính quyền và sự hỗ trợ của các ban, ngành tỉnh Thái Nguyên vào ngày 12 - 14/12/2014 khu du lịch Hàm núi Cốc tỉnh Thái Nguyên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kết hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

tỉnh Thái Nguyên tổ chức khóa Bồi dưỡng Hoằng Pháp cho chư tôn đức tăng, ni hơn 200 vị và tập huấn Hoằng Pháp viên cho nam nữ cư sĩ các tỉnh thành phía Bắc với số lượng 5.000 Phật tử về tham dự. Nhân lễ tập huấn Hoằng Pháp viên, Ban tổ chức đã tổ chức lễ thắp nến cầu nguyện Hòa bình tại lễ đài chính, gần 10,000 người tham dự. Đồng thời Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương đã làm lễ Quy y, cho hơn 1,200 sinh viên và Phật tử.

- Nhân sự kiện chào mừng Đại lễ Phật đản Vesak, PL. 2558 tại Bình Dương, nhằm để đào tạo một đội ngũ Phật tử tại gia có thể tham gia cùng chư Tôn đức về việc hoằng pháp lợi sinh, Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN đã kết hợp với Ban Trị sự, Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Dương tổ chức khóa Tập huấn Hoằng pháp viên từ ngày 01 - 03/5/2014, tại chùa Hội An, trung tâm Thành phố mới tỉnh Bình Dương, số lượng Phật tử tham dự gần 3000 vị.

- Ban Hoằng Pháp Trung ương GHPGVN kết hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang tổ chức 2 đợt tập huấn Hoằng Pháp viên cho nam nữ Phật tử vào các ngày 23 - 25/6/2014 và 23 - 25/12/2014 có gần 1000 Phật tử tham dự.

- Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kết hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo Hoằng Pháp & Hoằng Pháp viên cho chư tôn đức tăng, ni và nam nữ cư sĩ các tỉnh Tây Nguyên vào ngày 18 - 20/07/2015 với số lượng 300 tăng, ni và gần 1000 Phật tử tham dự, được diễn ra tại Trung Tâm Dưỡng Lão Chùa Phổ Minh (61/1 Nguyễn Huy Tự, phường Tự An, Tp. Buôn Mê Thuột) & tại Khánh Sạn Đam San (212 - 214 Nguyễn Công Trứ, phường Tự An, Tp. Buôn Mê Thuột).

- Ban Hoằng Pháp Trung ương kết hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức khóa Hội thảo toàn quốc với chủ đề "*Sứ mạng Hoằng pháp - Hội nhập và Phát triển*" diễn ra từ ngày 05 đến 08/12/2015 với hơn 1000 đại biểu, 700 Phật tử Hoằng Pháp viên, 2000 thanh thiếu nhi và 20,000.000 ngàn Phật tử tham dự khóa tu.

- Ban Hoằng Pháp Trung ương kết hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh tổ chức khóa Hội thảo với chủ đề "Phật giáo Trúc Lâm hội tụ và lan

tỏa” diễn ra 2 ngày từ 10 - 11/12/2015, tại Khu di tích danh thắng Yên tử, thành phố Ưông bí, tỉnh Quảng Ninh, Khu di tích chiến thắng Bạch Đằng, phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên.

- Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Ban Hoằng Pháp Trung ương kết hợp với Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương tổ chức Hội thảo Kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tại Việt Nam Quốc Tự, 244 đường 3/2, phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 5.11.2016. Với sự chứng minh của chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự và hơn 5000 chư tôn đức Ban Hoằng pháp và Ban Hướng dẫn Phật tử các tỉnh thành phía nam về tham dự.

- Tại Thành phố Hà Nội: Trong không khí hân hoan của tăng, ni, phật tử cả nước chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban hoằng pháp Trung ương đã long trọng tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Ngành Hoằng pháp GHPGVN 35 năm những thành tựu và phát triển” tại chùa Trung Hậu, xã Tiên Phong, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.

- Ban Hoằng Pháp Trung ương tổ chức Hội thảo Hoằng pháp và Hoằng Pháp Viên Phật tử khu vực miền nam và 6 tỉnh thành phía bắc, tại tỉnh Lâm Đồng với chủ đề: “SỨ MỆNH HOẰNG PHÁP THỜI CÔNG NGHỆ SỐ VÀ TRỌNG TRÁCH XÂY DỰNG NIỀM TIN VỮNG CHẮC CHO CƯ SĨ PHẬT TỬ”, thời gian Ngày 01 - 04 tháng 12 năm 2019 (06-09 tháng 11 năm Kỷ Hợi), địa điểm diễn ra hội thảo: Khai mạc Hội thảo tại Giảng đường Trường Trung cấp Phật học tỉnh Lâm Đồng; Hội thảo chuyên đề tại 3 hội trường của 3 khách sạn (Mường Thanh, Sài Gòn và Bavico Plaza), Hoằng Pháp viên Phật tử tại Giảng đường Trường Trung cấp Phật học tỉnh Lâm Đồng, Hội thảo đã được thành tựu viên mãn.

2,3. Công tác Đào tạo Giảng sư của Ban Hoằng pháp Trung ương

Để đào tạo nhân sự cho ngành Hoằng pháp, Ban Hoằng pháp Trung ương tiếp tục tổ chức chương trình đào tạo Giảng sư từ năm 2012 đến nay được đặt văn phòng tại chùa Hòa Khánh, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, đã tiến hành được các khóa như sau:

- Đã Tốt nghiệp 2 khóa VI (2009 - 2012) & VII (2013 - 2016), gồm: Cao cấp Giảng sư 102 vị: 46 Tăng, 56 Ni; Trung cấp Giảng sư: 29 vị: 14 tăng, 15 Ni.

- Khóa VIII (niên khóa 2015 - 2018) hiện đang học học kỳ II năm thứ hai gồm có số lượng như sau: Cao cấp Giảng sư: có 58 vị: 20 Tăng, 28 Ni. Trung cấp Giảng sư: có 46 vị: 27 Tăng, 19 Ni

- Khóa IX (2017 - 2020) hiện đang học kỳ I năm thứ nhất gồm có: Cao cấp Giảng sư: có 61 vị: 28 Tăng, 33 Ni; Trung cấp Giảng sư: có 64 vị: 32 Tăng, 32 Ni.

- Khóa X (2019 - 2022) đã tổ chức thi tuyển giảng sinh: Cao cấp Giảng sư: Có 73 Tăng Ni giảng sinh; Trung cấp Giảng sư: Có 56 Tăng Ni giảng sinh.

- Khóa XI (2020 - 2023): Cao cấp Giảng sư: Có 94 Tăng Ni giảng sinh, Trung cấp Giảng sư: Có 33 Tăng Ni giảng sinh.

Nhiệm kỳ VIII, Ban Hoằng Pháp Trung ương, đã mở thêm một cơ sở đào tạo giảng sư, đặt tại chùa Vạn Phúc TP Hà Nội, dành cho khu vực phía Bắc. Khai giảng vào ngày 16 tháng 10 năm 2018 (08.09.Mậu Tuất) Niên khóa (2018 - 2021) với số lượng Tăng Ni tham dự là: 150 Tăng Ni tham gia khóa học.

2.4. Công tác thuyết giảng

- Hằng năm các thành viên Ban Hoằng pháp Trung ương, các tỉnh thành, đã tham gia công tác thuyết giảng tại các Lễ đài Phật đàn tập trung, từ ngày mùng 8 đến tối ngày rằm tháng 4 âm lịch. Tại mỗi điểm giảng, có từ vài trăm đến vài ngàn Tăng Ni, Phật tử tham dự.

- Mỗi năm, thực hiện Thông bạch An cư Kiết hạ của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Hoằng pháp Trung ương đã cử giảng sư đến thuyết giảng theo sự thỉnh cầu của chư tôn đức Ban Trị sự và Ban chức sự các hạ trường.

- Nhân mùa Phật đàn Phật lịch 2557, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương đã ấn hành bài giảng Phật đàn, với chủ đề **“Tinh thần nhập thế của Phật giáo”**.

- Ban Hoằng pháp Trung ương đã chỉ đạo cho Ban Hoằng pháp các tỉnh thành trong cả nước, triển khai chương trình thuyết giảng tuyên truyền cho kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đồng thời thuyết giảng tại các lễ đài Phật đản trong cả nước. Nhìn chung, chương trình thuyết giảng, khóa tu ngày càng được chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các Tự viện tổ chức nhiều hơn, nội dung sinh hoạt phong phú hơn, đã thu hút đông đảo đồng bào Phật tử, nhân sĩ trí thức tham gia. Đặc biệt là sự kết hợp giữa hoằng pháp, từ thiện xã hội và hướng dẫn Phật tử nên công tác hoằng pháp ngày càng đạt nhiều hiệu quả cao.

Ban Hoằng pháp Trung ương đã biên soạn và in ấn phổ biến gần 100.000 quyển Cẩm nang Phật pháp đến chư Tăng Ni, Phật tử và đồng bào các giới cũng đã góp phần gợi mở để nhiều người đến với Phật pháp đạt kết quả đáng khích lệ. Những năm gần đây nhiều chư tôn đức tăng đã đầu tư phương tiện hoằng pháp hiện đại với nhiều mô hình hoằng pháp truyền thông phổ cập đến mọi người rất thuận lợi và hiệu quả mọi lúc, mọi nơi. Các khóa tu cho thanh thiếu niên, khóa tu mùa hè hiện nay rất được đồng bào các giới và Phật tử tin tưởng, hưởng ứng gửi con em vào tu học xem như một sân chơi bổ ích, một môi trường rèn luyện đạo đức và kỹ năng sống tốt đẹp cho các em.

Với đội ngũ Tăng, Ni sinh trẻ, nhiệt huyết và đông đảo, Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Hoằng pháp các tỉnh, thành đã tham gia tích cực chương trình thuyết giảng tại các Đạo tràng, các Tự viện, Tịnh xá, Tịnh Thất, Niệm Phật đường, hướng dẫn Phật tử tu tập Bát Quan trai, các lớp giáo lý tại địa phương tương đối đồng bộ và đều khắp, tạo nên tinh thần học Phật trong các giới Cư sĩ, Phật tử tại gia, ngày càng phát triển như: Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai... mỗi điểm giảng trung bình có từ 300 đến 2.000 có tinh nhân mùa Phật đản năm nay đã kết hợp việc Thuyết pháp và Văn nghệ đã thu hút 10.000 Phật tử thính pháp như tỉnh Bình Dương, tỉnh Khánh Hòa.

2.5. Hoằng pháp nước ngoài

Thực hiện chương trình hoạt động của Trung ương Giáo hội và của Ban trong năm, trong 6 tháng đầu năm, đoàn Hoằng pháp Trung ương Giáo hội gồm Chư Tôn đức Ban Hoằng pháp Trung ương, Ban Phật giáo Quốc tế đã thực hiện chuyên Hoằng pháp Châu âu gồm các nước: Cộng hòa Liên bang Nga, Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Séc, Ucraina, Ba Lan và Hungary để thuyết giảng Phật pháp, hướng dẫn các đạo tràng Phật tử tại Hải ngoại tổ chức Đại lễ Phật đản. Nhân mùa Vu lan báo hiếu sắp đến, Ban Hoằng pháp Trung ương kết hợp với Ban Phật giáo Quốc tế tổ chức đoàn đến thăm và chia sẻ pháp thoại cho cộng đồng người Việt sinh sống tại các nước Đông Âu và tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL. 2557 sắp tới.

2.6. Các công tác khác

Bên cạnh công tác thuyết giảng, thành viên Ban Hoằng pháp Trung ương, Ban Hoằng pháp các tỉnh, thành hội Phật giáo còn tham gia các lễ hội do Trung ương Giáo hội tổ chức như lễ tưởng niệm, lễ húy kỵ chư vị Tổ sư, chư Tôn đức Trưởng lão các Hệ phái tổ chức Phật giáo, viếng lễ tang chư Tôn đức Giáo phẩm thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN viên tịch; Lễ Hằng thuận tại các tự viện; tham gia các công tác liên ngành như cứu trợ đồng bào bị thiên tai, đồng bào nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trợ giúp học bổng, tặng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học v.v...

Trên đây là một số thành tựu mà Ban Hoằng pháp Trung ương đạt được trong thời gian qua, kính trình chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội và lãnh đạo Nhà nước được liễu tri.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

Năm	Hình thức khen thưởng	Số, ngày, tháng, năm quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2011	Bằng khen	Số: 1968/QĐ/TTg ngày 4/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCNVN
2015	Giấy khen	Số 237/QĐ-TGCP ngày 26/6/2015 của Ban Tôn giáo Chính phủ.

2017	Bằng khen	Số 1848/QĐ-TTg, ngày 20/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCNVN
Và nhiều Bằng Tuyên Dương công đức do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng		

IV. KỶ LUẬT: Không

XÁC NHẬN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC



CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

TRƯỞNG BAN

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA
Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

- Tên đơn vị: Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
- Địa điểm trụ sở: Thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (084) 3.8483.080 – 0918.015.097
- Địa chỉ trang điện tử: <https://www.hoangphaponline.com>
- Quá trình thành lập và phát triển: Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần II (nhiệm kỳ 1987-1992): Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập thêm Ban Kinh tế Tài chính nhà chùa và Ban Từ thiện Xã hội (tiền thân của Ban Từ Thiện Xã hội Trung ương). Đến Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần III (nhiệm kỳ 1992-1997): Ban Từ Thiện Xã hội Trung ương chính thức được thành lập, trên cơ sở tách ra từ Ban Kinh tế Tài chính nhà chùa và Từ thiện Xã hội, hình thành nên 02 ban là: Ban Từ thiện Xã hội Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương.
- Cơ cấu tổ chức: Ban Từ thiện Xã hội Trung ương là tổ chức tôn giáo trực thuộc, là một trong 13 ban, viện trung ương được quy định tại Điều 25 Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chính lần VI, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ (2017-2022), Hiến chương đã được Nhà nước phê duyệt.

Ban Từ thiện Xã hội Trung ương trực thuộc Ban thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bao gồm 04 phân ban, gồm: (1) Phân ban Cứu trợ nhân đạo; (2) Phân ban Từ thiện Xã hội Giáo dục; (3) Phân ban Quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội Phật giáo (4) Phân ban Từ thiện Xã hội y tế và 04 tiểu ban, gồm: (1)

Tiểu ban Phật giáo Khất sĩ; (2) Tiểu ban Phật giáo người Hoa; (3) Tiểu ban Phật giáo Nam tông Khmer; (4) Tiểu ban Phật giáo Nam tông Kinh

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Triển khai chương trình hoạt động của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự trong các công tác từ thiện xã hội theo tinh thần “Cứu khổ ban vui, vô ngã vị tha” của đạo Phật.

+ Tham mưu và đề xướng các chương trình hoạt động từ thiện xã hội của Ban và của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

+ Vận động tăng, ni và Phật tử chia sẻ những khó khăn đến với những người đau khổ, nhường cơm xẻ áo với những người thiếu thốn, hàn gắn vết thương vật chất và tinh thần đối với người bất hạnh theo tinh thần từ bi, trí tuệ của người con Phật.

+ Khơi dậy lòng nhân ái của các giới, các ngành, các hoạt động xã hội, không phân biệt tôn giáo, giai cấp, tạo sự cảm thông xây dựng và phát triển cộng đồng, theo tinh thần “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội”.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Thành tích trong hoạt động từ thiện chung từ 2017 đến nay

Phật giáo là một tôn giáo nhập thể với tinh thần từ bi, cứu khổ, cứu nạn, nên ngay từ khi du nhập vào Việt Nam, tinh thần đó của Phật giáo đã kết hợp với truyền thống tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của người Việt, đưa Phật giáo trở thành một tôn giáo “hộ quốc, an dân”. Tinh thần gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là yếu tố quan trọng trong mọi hoạt động của Phật giáo, được bồi đắp qua nhiều thế hệ các nhà tu hành nên ở giai đoạn lịch sử nào cũng có những biểu hiện cụ thể, thể hiện tinh thần từ bi, bác ái của Phật giáo.

Kể từ khi Ban Từ thiện Xã hội Trung ương được thành lập (1992) đến nay, công tác từ thiện xã hội phát triển một cách mạnh mẽ, trên nhiều lĩnh vực. Kết quả hoạt động của Ban Từ thiện Xã hội Trung ương là một minh chứng mạnh mẽ cho tinh thần đồng hành cùng đất nước của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, góp phần chia sẻ cùng Nhà nước trong công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Hoạt động của Ban Từ thiện Xã hội góp phần truyền cảm hứng, khơi dậy tình yêu thương, sự đoàn kết trong nhân dân.

Trải qua 6 nhiệm kỳ hoạt động, nhiệm kỳ nào Ban Từ thiện Xã hội Trung ương cũng đề ra chương trình hoạt động cụ thể, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của tăng, ni, phật tử, hoạt động trên các nội dung như: úy lạo thương, bệnh binh, trợ giúp và đỡ đầu cho các gia đình có công với cách mạng; ủng hộ các công trình xã hội, tặng quà tình nghĩa cho người nghèo, người già, người neo đơn, khám chữa bệnh cho nhân dân, tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học,... Vì vậy, các hoạt động của Ban Từ thiện trung ương đã để lại dấu ấn sâu đậm trong các tăng, ni, phật tử, trong Giáo hội, được thể hiện qua các con số sau: (số liệu chỉ tính từ 2017 đến nay, tuy nhiên Ban Từ thiện Xã hội Trung ương cũng đưa ra những số liệu từ thiện xã hội từ năm 1992 đến nay để so sánh và thấy được những hoạt động tích cực, những đóng góp thực tế vào đời sống xã hội của tăng, ni, phật tử, của Giáo hội Phật giáo Việt Nam).

Nhiệm kỳ	Số tiền từ thiện
Nhiệm kỳ 1992 - 1997	Trên 111 tỷ đồng
Nhiệm kỳ 1997-2002	Trên 200 tỷ đồng
Nhiệm kỳ 2002-2007	Trên 400 tỷ đồng và tặng phẩm các loại, 126 Tuệ tĩnh đường
Nhiệm kỳ 2007-2012	1200 tỷ đồng và nhiều tặng phẩm các loại
Nhiệm kỳ 2012-2017	Trên 6800 tỷ đồng và nhiều tặng phẩm các loại
Từ 2017 đến 08/2021	Trên 5800 tỷ đồng và các tặng phẩm

Các con số thống kê về kết quả hoạt động từ thiện xã hội hàng năm nêu trên đã cho thấy hoạt động từ thiện luôn luôn được chuyển lưu, ngày càng phát triển, gia tăng cả về số lượng và chất lượng. Nếu năm 1998, Từ thiện xã hội của Phật giáo là 35 tỷ đồng, trên 300.000 kg gạo, 15 tấn thực phẩm, thì đến cuối năm 2020 số lượng từ thiện tăng lên là 2.580 tỷ đồng và rất nhiều các tặng phẩm khác không quy thành tiền.

2. Thành tích trong hoạt động từ thiện ở một số lĩnh vực

2.1. Hoạt động từ thiện xã hội trên lĩnh vực y tế

Hoạt động này được thể hiện trên hệ thống các Tuệ Tĩnh đường, các phòng khám Đông Y, phòng thuốc Nam. Nếu như trước đây trong cả nước chỉ có 25 Tuệ Tĩnh đường hoạt động có hiệu quả, nổi bật nhất là Tuệ Tĩnh đường ở tỉnh, thành phố như: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, thì đến nay hệ thống các Tuệ Tĩnh đường đã phát triển mở rộng ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước,

Chương trình phát triển hệ thống Tuệ Tĩnh đường đã được Ban Từ thiện xã hội quan tâm ngay từ những ngày đầu thành lập, bởi chúng tôi ý thức được rằng người dân Việt Nam, đặc biệt là tầng lớp nhân dân lao động thường không quan tâm, chăm lo nhiều đến sức khỏe, họ ít khi đi khám sức khỏe, họ lao động hết mình đến khi mắc bệnh thì thường không có tiền để chữa bệnh, mặt khác hệ thống y tế của đất nước, mặc dù đã được Nhà nước quan tâm phát triển, tuy nhiên do điều kiện kinh tế còn hạn hẹp nên hệ thống y tế chưa phủ rộng khắp và chưa thể đáp ứng hết nhu cầu về chăm sóc y tế cho người dân. Chính vì vậy, Ban Từ thiện Xã hội đã tham mưu với Giáo hội, vận động Ban Từ thiện Xã hội ở các tỉnh, thành phố quan tâm để mở rộng, phát triển hệ thống Tuệ Tĩnh đường nhằm phục vụ nhân dân, trước hết là hướng đến những tín đồ, Phật tử là người lao động nghèo rồi mở rộng hướng đến quảng đại quần chúng, nhân dân, những người có nhu cầu về chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh. Đến nay hệ thống Tuệ Tĩnh đường đã được mở rộng trong cả nước, hiện có 150 Tuệ Tĩnh đường, 655 phòng chẩn trị y học dân tộc, 1 phòng khám đa khoa và hàng trăm phòng thuốc nam châm cứu, bấm huyệt đang hoạt động hiệu quả tại các tỉnh, thành như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bạc Liêu, Bình Định, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Vĩnh Long, Trà Vinh, Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bắc Ninh, Hải Dương ... Các phòng khám này hiện đang thực hiện khám và phát thuốc miễn phí cho hàng chục nghìn bệnh nhân mỗi năm, tổng giá trị cho hoạt động từ thiện này hàng năm lên tới hàng chục tỷ đồng và chỉ tính đến tháng 5/2001, tổng trị giá khám chữa bệnh đã trên 3 tỷ đồng. Hoạt động khám chữa bệnh

không phân biệt là tín đồ Phật giáo hay không phải tín đồ Phật giáo mà hỗ trợ tất cả các đối tượng khó khăn, có nhu cầu khám chữa bệnh tại các cơ sở này. Ban Từ thiện Xã hội Trung ương cũng đã tham mưu với Giáo hội cử đi đào tạo hàng trăm tăng, ni có trình độ Sơ cấp y tế và Lương y Tuệ Tĩnh đường để tăng cường hiệu quả hoạt động về y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế và pháp luật của Nhà nước.

Năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Ban từ thiện xã hội cũng đã đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh cho người dân có hiệu quả ở nhiều Tuệ Tĩnh đường, trong thời gian đại dịch Covid 19 diễn ra, nhiều Tuệ Tĩnh đường, phòng khám đông y đã tổ chức các nhóm tình nguyện viên là tăng, ni, Phật tử làm công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch, nhiều Tuệ Tĩnh đường đã lập sẵn kế hoạch, sẵn sàng tham gia ứng phó cùng các cơ sở y tế của địa phương trong việc chăm sóc những trường hợp có biểu hiện lây nhiễm dịch bệnh khi cơ sở y tế của địa phương quá tải, không đáp ứng đủ nhu cầu.

Ngoài ra, công tác từ thiện xã hội còn được thực hiện trên lĩnh vực tư vấn cho người nhiễm, người ảnh hưởng HIV/AIDS, công tác này đang được một số Ban từ thiện xã hội của các tỉnh, thành phố thực hiện như: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Tiền Giang, Bình Dương, Vĩnh Long, Long An, Kiên Giang, Thanh Hóa... đã thành lập được những trung tâm tư vấn, hỗ trợ người bị nhiễm HIV/AIDS. Và để làm tốt công tác này, Ban Từ thiện Xã hội trung ương cũng đã cử tăng, ni tham dự Hội nghị tập huấn về phòng, chống và giảm thiểu kỳ thị đối với những người bị nhiễm/ảnh hưởng bởi HIV và AIDS; và Hội nghị các tôn giáo đóng góp ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động phát huy vai trò của các Tôn giáo Việt Nam trong phòng, chống HIV và AIDS, do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức.

2.2. Hoạt động từ thiện trên lĩnh vực giáo dục

Với tinh thần của Phật giáo là “duy tuệ thị nghiệp”, giáo dục là nền tảng để phát triển xã hội. Nhiều năm qua, hoạt động từ thiện trên lĩnh vực giáo dục của Ban Từ thiện Xã hội Trung ương đã trở thành một phong trào sâu rộng trong xã

hội, thu hút sự tham gia của nhiều Ban Trị sự các tỉnh, thành phố, của cá nhân các tầng, ni, phật tử nhằm đóng góp công sức cùng với Nhà nước trong công tác giáo dục quốc dân, để góp phần xây dựng một xã hội học tập, nâng cao tri thức cho người dân, góp phần phát triển đất nước.

Kể từ nhiệm kỳ II (1992 - 1997) trong phạm vi cả nước đã có trên 196 lớp học tình thương và 116 cơ sở nuôi dạy trẻ mẫu giáo bán trú, nhà nuôi trẻ mồ côi, khuyết tật với trên 6.000 em. Tuy nhiên, lực lượng giáo viên chuyên môn do Tăng ni, Phật tử đảm trách còn hạn chế. Trước tình hình đó, Ban Từ thiện Trung ương Giáo hội đã mở khóa bồi dưỡng nuôi dạy trẻ cho 12 Tăng ni, Phật tử. Ban Từ thiện Xã hội còn xây dựng 12 trường tiểu học, mẫu giáo, ủng hộ hàng chục ngàn tấn quần áo thuốc men.

Với tinh thần trách nhiệm ưu đời mẫn thế của người con phật trong cả nước, các lớp học tình thương, trường nuôi dạy trẻ em bệnh tật, mồ côi... tiếp tục được hình thành, phát triển rộng khắp, công tác từ thiện trong lĩnh vực giáo dục tiếp tục phát triển mạng mẽ. Vì vậy, nếu năm 2008 có 36 cơ sở dạy trẻ mầm non, đến năm 2012 đã tăng thêm 4 thành 40 cơ sở, đến năm 2019 có 44 cơ sở giáo dục mầm non do Phật giáo quản lý, trong đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh là 3 cơ sở, Kiên Giang có 1 cơ sở nhà trẻ "Ái Nhân", tỉnh Lâm Đồng có 3 cơ sở, Thừa Thiên - Huế có 13 cơ sở và trung tâm lớn nhất là hệ thống trường mẫu giáo tại huyện Phú Lộc, Phú Vang, Hương Thủy, Thành phố Huế do chư Ni điều hành có 175 lớp với 5.282 cháu. Tính đến tháng 6/ 2021, số lớp được mở ra là 720 lớp với trên 18.000 em. Hoạt động này đã góp phần chia sẻ gánh nặng cho xã hội, góp phần chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, mảnh đời bất hạnh, để trẻ em nào cũng được chăm lo sức khỏe, giáo dục đây là mục tiêu và cũng là chủ đích của Ban Từ thiện Xã hội Trung ương và của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ngoài ra, công tác từ thiện giáo dục còn được thực hiện mở rộng trong việc đào tạo nghề, mặc dù hiện Phật giáo chưa có trường dạy nghề như Công giáo nhưng Ban Trị sự Phật giáo một số tỉnh, thành phố như Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Trà Vinh đã tổ chức nhiều lớp dạy nghề miễn phí cho con em gia đình Phật tử, gia đình lao động nghèo, người khuyết

tật với các nghề như mây đan, điện gia dụng, ngoại ngữ, tin học, mỹ nghệ, sửa xe, cắt tóc,...

2.3. Hoạt động từ thiện, cứu trợ nhân đạo, chung tay cùng Nhà nước

Ban Từ thiện Xã hội Trung ương cũng đã nỗ lực kêu gọi tăng, ni, Phật tử tại các địa phương trong cả nước ủng hộ tài chính, phẩm vật, cứu trợ ủy lạo đồng bào các tỉnh bị thiên tai lũ lụt, các tỉnh bị xâm nhập mặn cũng các vùng sâu, vùng xa trong cả nước. Đặc biệt là chương trình ủng hộ đồng bào miền Trung ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị bị lũ lụt năm 2020, kinh phí ủng hộ với số tiền ước tính hàng trăm tỷ đồng, góp phần cùng với người dân ở các tỉnh trên khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.

Ngoài các hoạt động từ thiện xã hội như cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai mà Ban Từ thiện Xã hội Trung ương còn có các hoạt động từ thiện xã hội khác như: Ủng hộ quỹ học bổng, khuyến học, bảo trợ học đường, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ thấp sáng ước mơ; ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, hỗ trợ xây dựng hàng ngàn ngôi nhà tình nghĩa, tình thương; hàng trăm cây cầu bê tông, giếng nước sạch cho đồng bào dân tộc, hàng trăm chiếc xuồng cho đồng bào các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; thăm và tặng quà cho các bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách nhân những ngày lễ lớn của dân tộc và của Phật giáo; cứu trợ đồng bào nghèo vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc với hàng chục ngàn tấn gạo, thực phẩm, thuốc trị bệnh thông thường; tặng hàng ngàn xe lăn, xe lắc, xe tập đi cho các bệnh nhân nghèo; tặng trên 2000 xe đạp, hàng trăm bộ máy vi tính cho học sinh; thăm và tặng quà cho bệnh nhân trại phong, bệnh nhân trại tâm thần, nhà dưỡng lão, trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật, nạn nhân chất độc màu da cam, giúp người neo đơn; bếp ăn từ thiện, nồi cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo, hàng ngàn ca hiến máu nhân đạo, hàng chục ngàn lồng đèn, bánh kẹo cho các cháu thiếu nhi vui tết Trung thu, chương trình tiếp sức mùa thi, tổ tương tế hoạt động từ thiện, lò hỏa táng từ thiện tại thị xã Sa Đéc và thị xã Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận và hỏa táng hàng trăm ca, hỗ trợ hàng trăm áo quan cho người mất và còn rất nhiều công tác từ thiện xã hội khác. Ngoài ra, công tác tiếp sức mùa thi, hỗ trợ chỗ trọ, chỗ ăn,

tạo điều kiện cho sinh viên được chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử các Tự viện tích cực tham gia.

Một vài con số để minh chứng cho những hoạt động trên của Ban Từ thiện Xã hội Trung ương, như: trong nhiệm kỳ VIII, từ 2017 đến nay, đã hỗ trợ xây dựng hàng nghìn căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, hỗ trợ xây dựng 30 lớp học tình thương, 3 trường mẫu giáo, xây dựng 253 cầu bê tông, đổ 27.000m đường xi măng, tặng 370 chiếc xuồng, khoan 150 giếng nước sạch, tặng 1.500 chiếc xe lăn, 2000 chiếc xe đạp, 190 bộ máy tính, hỗ trợ 22.028 ca phẫu thuật mắt bị đục thủy tinh thể, ủng hộ và nuôi dưỡng 100 bà mẹ Việt Nam anh hùng, tặng 3.109 thẻ bảo hiểm y tế.

Nhân dịp đón tết cổ truyền của dân tộc, mùa Phật đản, Vu lan Báo hiếu và các ngày lễ lớn của dân tộc, với tinh thần từ bi của Đạo Phật, tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau, Tăng Ni, Phật tử cả nước đã tích cực hưởng ứng các phong trào phúc lợi xã hội, ích nước lợi dân như:

Ngoài ra Ban Từ thiện Xã hội Trung ương cũng đã kêu gọi, vận động tăng, ni, Phật tử cả nước nhiệt tình hưởng ứng các phong trào ích nước lợi dân, đền ơn, đáp nghĩa, ủng hộ quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ bảo thọ, ủng hộ tuyến đầu tổ quốc, chiến sĩ biên phòng hải đảo, thăm viếng, uỷ lạo thương binh, bệnh nhân tại các bệnh viện, trại tâm thần, nhà dưỡng lão....

2.4. Các hoạt động từ thiện đóng góp cho công tác đối ngoại tôn giáo

Lòng từ bi không chỉ với đồng bào mình trong nước mà lòng từ bi của Phật giáo Việt Nam đã hướng tới các nước bè bạn quốc tế. Trong công tác nhân đạo quốc tế, hưởng ứng đợt vận động cứu trợ đồng bào các nước Nam Á bị ảnh hưởng của cơn sóng thần xảy ra tháng 12/2004, đã làm 170.000 người chết, hàng chục ngàn người mất tích,... Thông qua Ban Từ thiện Trung ương, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm lễ trao tặng số tiền 63.800 USD cho Lãnh sự các nước có sứ quán tại Việt Nam như sau: Indonesia 18.800 USD, Thái Lan 15.000 USD, India 10.000 USD và Myanmar 5.000 USD. Hay các tăng, ni, Phật tử cũng đã chung tay trong việc ủng hộ nhân dân bị thảm họa động

đất Nepal đã gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng về nhân mạng và tài sản, tiền đề ủng hộ công tác từ thiện mang tính quốc tế.

Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn ra ở nhiều nước trên thế giới, Ban Từ thiện xã hội đã kêu gọi và đề nghị Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi trang thiết bị phòng chống dịch bệnh như gửi khẩu trang, nước sát khuẩn cho bà con kiều bào ở Nhật Bản, Hàn Quốc.

Mới đây nhất, ngày 18/5/2021, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thay mặt tăng, ni, phật tử chia sẻ những đau thương, mất mát của nhân dân, của phật tử Ấn Độ trong làn sóng thứ tư của dịch bệnh covid 19. Ban Từ thiện xã hội đã phối hợp cùng Phân Ban Ni giới Trung ương kêu gọi tăng, ni, phật tử và nhân dân cả nước tích cực đóng góp tài lực để chia sẻ, hỗ trợ nhân dân phật tử Ấn Độ vượt qua khó khăn. Tổng giá trị quà tặng gồm: 100 máy thở và 50 máy tạo oxy, trị giá 14 tỷ đồng để hỗ trợ Chính phủ và một lô thiết bị y tế trị giá 1,8 tỷ đồng. Việc làm này đã thể hiện tinh thần “Từ bi - Trí tuệ” của Đức Phật và truyền thống tốt đẹp “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam đối với những nỗi đau thương, mất mát tại quê hương Đức Phật. Đóng góp trên của Ban Từ Thiện Xã hội nói riêng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung đã góp phần tạo mối quan hệ giao lưu, đối ngoại giữa Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Ấn độ và rộng hơn nữa chính là mối quan hệ hữu nghị giữa Nhà nước Việt Nam và Nhà nước Ấn Độ thêm tình cảm gắn bó, bền vững lâu dài.

2.5. Đóng góp cho hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Dịch bệnh covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp suốt trong năm 2020, đặc biệt trong năm 2021 và thời điểm hiện tại với nhiều làn sóng dịch và các biến thể nguy hiểm luôn xuất hiện mới đe dọa đến sức khỏe và tính mạng của người dân trong cả nước. Ban Từ thiện Xã hội Trung ương đã nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các cơ quan chuyên môn và của Giáo hội, đồng thời thể hiện tinh thần, trách nhiệm đối với Giáo hội, đối với đất nước với nhân dân, Ban Từ thiện Xã hội Trung ương đã kêu gọi tăng, ni, phật tử đồng lòng trong công tác phòng chống dịch bệnh, quyền

góp ủng hộ, chung tay vì cộng đồng như: tặng phòng áp lực âm, tặng khẩu trang, thiết bị y tế, hỗ trợ tài chính, phát gạo, cơm từ thiện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Đặc biệt, trong làn sóng dịch bệnh thứ tư diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương và một số tỉnh miền Tây Nam bộ, với tinh thần tương thân tương ái, các tăng, ni, phật tử, các cơ sở tự viện đã đóng góp sức người, sức của cho công tác phòng chống dịch bệnh, nhiều vị tăng, ni đã cởi áo cà sa để khoác áo blu đến tâm dịch để tham gia vào tuyến đầu phòng chống dịch không quản ngại khó khăn, nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng, chỉ với một mong muốn được chia sẻ cùng cộng đồng, cùng đội ngũ y tế và chia sẻ khó khăn cùng với Nhà nước. Tính từ ngày 28/4/2021 đến ngày 13/8/2021, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Ban Từ thiện Xã hội Trung ương) đã quyên góp, ủng hộ cho công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 là: 421.476 nghìn phần quà, 3754,8 tấn lương thực, thực phẩm, 133,4452 tỷ đồng để hỗ trợ chống dịch và mua vaccin, 173 máy thở, 180 máy tạo oxy với giá trị lên đến 35,55 tỷ đồng.

Đất nước ta đã và đang thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước phát triển bền vững, đó là một thuận duyên để Giáo hội trong đó có Ban Từ thiện Xã hội Trung ương thực hiện những Phật sự trọng đại trong mọi hoạt động của mình và đã thu được thành tựu đáng kể. Nhìn lại công tác Từ thiện xã hội của Ban Từ thiện Xã hội Trung ương một số năm gần đây cho thấy hoạt động này đã đi vào nề nếp và có kết quả đáng khích lệ. Hoạt động Phật sự của Ban Từ thiện Xã hội Trung ương đã xác định đúng hướng đi và bám sát tôn chỉ mục đích đề ra của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước nhằm huy động nguồn lực xã hội để tăng cường sự quan tâm đối với các đối tượng bất hạnh trong xã hội.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

NĂM	HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG	SỐ QUYẾT ĐỊNH, NGÀY THÁNG BAN HÀNH
-----	-----------------------	------------------------------------

2017	Bảng Khen Thủ tướng Chính phủ	Số 1848/QĐ-TTg, ngày 20/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCNVN
------	-------------------------------	---



Hòa thượng *Chích Chiên Nhơn*

TRƯỞNG BAN

Hòa thượng Thích Quảng Tùng

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN